



“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” - nền tảng đạo đức của người cách mạng

(Tiếp theo trang 1)

Theo ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nội dung Quy định số 144-QĐ/TW là sự kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Sức có mệnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng về vàng”; “không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Các nội dung cụ thể điều 3 về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” cũng là sự kế thừa và phát triển các chuẩn mực đạo đức mà Bác Hồ đã nêu nhiều lần đề cập đến trong các bài nói, bài viết của mình. Ông Trần Nam Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Hoa Nam, xã Tây Sơn



Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Tiên Hải (Tiền Hải) luôn tận tình hướng dẫn, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân.

(Kiến Xương) cho rằng: Xây dựng nền tảng đạo đức phải đi từ sự “liêm - chính”, đây là phẩm chất quan trọng nhất trong nhân cách, đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh đất nước mở cửa hội nhập ngày càng sâu rộng, nền

kinh tế thị trường diễn ra hết sức sôi động, đan xen cả mặt tích cực lẫn tiêu cực; cùng với đó là sự du nhập các yếu tố văn hóa ngoại lai, những cám dỗ tiền tài vật chất, lối sống xa hoa, hưởng thụ, phò trương, thực dụng... đã và đang tạo nên những “cạm bẫy ngọt ngào” mà ở đó người cán bộ, đảng viên nếu không giữ vững đạo đức cách mạng, không rèn luyện phẩm chất “liêm - chính” sẽ rất dễ đánh mất mình, để tha hóa biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cho nên, xét đến cùng, phẩm chất “liêm - chính” chính là thước đo thể hiện năng lực, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên.

Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất

Là người dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về Quy định số 144-QĐ/TW, ông Tạ Huy Lượng, Bí thư Chi bộ tổ 16, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) cho biết: Trong 5 yêu cầu đặt ra nhằm cụ thể nội dung “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” tại điều 3, tôi rất tâm đắc với yêu cầu thứ 5 đó là “cán bộ, đảng viên phải nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám

đổ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng; thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín”. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhiều lần nhấn mạnh: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; “cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực”. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây, nhiều quan chức, thậm chí là cán bộ cấp cao bị thi hành kỷ luật, cách chức, xử lý hình sự vì có sai phạm, trong đó có sai phạm về không nêu gương, không chuẩn mực, không chú trọng giáo dục, quản lý, khuyến răn vợ con, người nhà, người thân tránh làm những điều sai trái, vi phạm những quy định của pháp luật. Đặc biệt là để người thân, người nhà làm “sân sau”, bắt chấp quy định của pháp luật để đem lại lợi ích cho cá nhân. Điều này càng cho thấy việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW là rất cần thiết, kịp thời và phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy xã

Nam Trung (Tiền Hải): Để Quy định số 144-QĐ/TW đi vào cuộc sống, “thấm sâu” và “lan tỏa” trong cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. Việc mở rộng đối tượng tuyên truyền để mọi người có thể nắm được nội dung và giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Với đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy yêu cầu mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân. Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói

sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh... Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Hải: Cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ chức quán triệt sâu rộng Quy định số 144-QĐ/TW để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung Quy định. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Quy định số 144-QĐ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phối hợp triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Trung ương trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là trên các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW một cách nghiêm túc, tự giác, thường xuyên sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói

Tác phẩm tham gia Giải Báo liêm vàng lần thứ IX - năm 2024.

Bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị

(Tiếp theo và hết)

BÀI 8: LÀM GỌN CẤP VIỄN THÔNG BẢO ĐẢM MỸ QUAN



Lưới điện và cáp viễn thông trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) đã được hạ ngầm bảo đảm an toàn, làm đẹp đường phố.

Tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Phan Văn Bá, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính (tổ thành phố Thái Bình) để cập đến các nội dung: Theo phản ánh của cử tri, các doanh nghiệp viễn thông hầu như không thu gom hệ thống đường dây cũ khi duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống mạng dây cáp viễn thông cũ mà vẫn để chổng chéo với đường dây mới, quấn cả vào hệ thống dây điện, có những nơi sát nhà dân làm mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, cản trở giao thông khi xảy ra mưa bão... Đại biểu đề nghị đồng chí Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

doanh nghiệp cũng không tháo dỡ, thu hồi dây cáp thuê bao không còn sử dụng điện ra nhiều nơi, trong thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân. Về nguyên nhân của thực trạng này là do hệ thống đường dây cáp viễn thông đã được treo trên cột từ lâu, trước đây là cáp đồng, đến nay đã được thay thế bằng cáp quang, do vậy các sợi cáp viễn thông, sợi cáp điện lực, đường dây điện của các hộ gia đình sau công ty điện, cành cây trồng trên vỉa hè quấn chặt, đan xen với nhau. Độ rộng vỉa hè của các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố có nhiều nơi hẹp, nên làm mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức triển khai việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2018. Hàng năm, Sở cũng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các doanh nghiệp thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột. Thanh tra Sở đã chỉ đạo phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc cắt cáp treo không đúng quy định, cáp thuê bao không còn sử dụng, cáp vô chủ tại một số địa bàn các huyện, thành phố.

Trả lời câu hỏi này, đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Do sự bùng nổ công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin, có nhiều doanh nghiệp viễn thông tham gia thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông cố định hữu tuyến; tiếp nữa là nhu cầu sử dụng đường truyền internet tốc độ cao của người dân ngày càng nhiều dẫn đến việc dây cáp viễn thông treo trên cột nhiều, chổng chéo, đan xen; các

đồng thời xác định đây truyền dẫn, dây thuê bao của các nhà mạng, tiến hành cắt bỏ dây thuê bao không còn sử dụng, cắt bỏ dây cáp thuê bao đan xen, quấn chặt vào dây điện thay thế ngay bằng đường dây thuê bao mới, sau đó gom bó cáp gọn gàng theo từng doanh nghiệp, treo biển tên doanh nghiệp và đưa dây cáp viễn thông vào khay để bó cáp. Đối với những tuyến có trong khu vực đô thị có ít nhất 2 tuyến cáp được lắp đặt, đơn vị sở hữu cáp hoặc đơn vị sở hữu cột phải trang bị dây treo cáp, khay để bó cáp.

Sở cũng đề nghị HĐND tỉnh bố trí kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để triển khai việc hạ ngầm cáp viễn thông tại tuyến đường, phố trung tâm thành phố Thái Bình, những tuyến đường, phố chỉnh trị thị trấn các huyện. Các huyện, thành phố giao việc quản lý, giám sát các tuyến đường, phố đã được thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột cho các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, kịp thời, phát hiện báo cáo chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn đối với cả phần đặt câu hỏi cũng như trả lời, nội dung chất vấn đã đi đúng, trúng, đi thẳng, thậm chí xoáy sâu vào các vấn đề dư luận đang đặc biệt quan tâm. Cử tri mong muốn sau chất vấn là những lời hứa, những cam kết phải đi vào thực tiễn. Ông Nguyễn Thế Sam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Sơn (Hưng Hà) đánh giá: Qua theo dõi, tôi thấy phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Đại biểu đã nói được tiếng nói của cử tri vào “nghị trường”, không ngại tranh luận khi vấn đề chất vấn chưa được làm sáng tỏ. Đặc biệt, chủ tọa kỳ họp luôn tiếp nhận vấn đề, trung thực chất vấn

thủ trưởng các ngành, yêu cầu ngành có liên quan bổ sung làm rõ vấn đề. Nội dung trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm, làm rõ những hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc đã chỉ ra, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành để cùng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, tôi mong muốn thủ trưởng các sở, ngành phải thực hiện đúng lời hứa trước cử tri và nhân dân để các vấn đề chất vấn sớm được giải quyết thỏa đáng.

Cùng quan điểm với ông Sam, ông Nguyễn Bình Hiếm, Bí thư Chi bộ thôn Kim Châu 2, xã An Châu (Đông Hưng) cho biết: HĐND tỉnh đã lựa chọn những vấn đề “nóng”, nổi lên trong đời sống để chất vấn, trong đó có vấn đề được đại biểu tái chất vấn, như vấn đề bảo đảm chất lượng nước sạch, xử lý rác thải nông thôn... Đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia chất vấn, tranh luận tạo bầu không khí sôi nổi, cởi mở, dân chủ; người trả lời thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế của ngành mình quản lý, trả lời thẳng vào trọng tâm câu hỏi. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc của cử tri, nhân dân tiếp tục được đưa ra phân tích, xem xét thấu đáo dưới nhiều góc độ, quan trọng là những bất cập mà cử tri và nhân dân quan tâm đã cơ bản được thủ trưởng các sở, ngành đưa ra giải pháp để giải quyết. Đặc biệt, trong phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành rất khoa học, linh hoạt, phân tích, đánh giá, bổ sung, làm rõ hơn nội dung chất vấn. Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh cũng phát biểu, giải trình những vấn đề đại biểu, cử tri kiến nghị. Song tôi mong muốn thời gian tới, thủ trưởng các sở, ngành quyết liệt thực hiện cam kết, lời hứa với đại biểu và cử tri, sớm báo cáo kết quả để đại biểu, cử tri và nhân dân biết, theo dõi, giám sát. HĐND tỉnh đơn đốc thủ trưởng các sở, ngành thực hiện lời hứa; tăng cường giám sát chuyên đề các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

THU HIỀN

Nhân lên nghĩa tình đồng đội

Năm 1996, Hội Thương binh tình nghĩa xã Liên Giang (Đông Hưng) được thành lập theo nguyện vọng của các thương, bệnh binh trên địa bàn xã. Gần 30 năm hoạt động, Hội luôn là điểm tựa, tổ ấm, nhân lên nghĩa tình đồng đội.

Sau khi bị thương tại chiến trường Campuchia, năm 1990 cựu chiến binh Nguyễn Trung Thành, thôn Kim Ngọc 1, xã Liên Giang xuất ngũ về địa phương và được nhận vào làm tại Xi nghiệp may Quỳnh Côi. Sau 10 năm làm công nhân, sức khỏe của ông Thành dần yếu đi do vết thương cũ thường xuyên tái phát nên xin nghỉ. Hai vợ chồng một người thương binh, một người bệnh binh, cuộc sống đã khó càng thêm khó. Ông Thành chia sẻ: Đang loay hoay chưa biết làm gì tiếp đầu để hiện thực hóa ước mơ mở một cửa hàng may quần áo tại nhà thì được Hội Thương binh tình nghĩa xã cho vay 3 triệu đồng với lãi suất thấp, vợ chồng tôi mừng lắm đầu tư ngay một chiếc máy may. Với tay nghề 10 năm làm may của mình, cửa hàng luôn nhận được sự ủng hộ của anh em đồng đội, lúc nào cũng đông khách, tạo thêm nguồn thu giúp tôi nuôi dạy con ăn học trường thành. Bác Hồ đã dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, vì vậy vợ chồng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng, lúc nào trái gió trở trời vết thương cũ tái phát thì nghỉ, điều trị khỏi lại tiếp tục may. Bên cạnh chúng tôi luôn có đồng đội trong Hội Thương binh tình nghĩa

xã thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, tạo việc làm... Nghĩa tình đồng đội là điều quý giá nhất chúng tôi gìn giữ, chia sẻ với nhau suốt gần 3 thập kỷ qua. Là thương binh nặng (hạng 1/4), ông Nguyễn Đức Lập, thôn Kim Ngọc 3, xã Liên Giang nay đã 78 tuổi đi lại khó khăn song khi nào Hội Thương binh tình nghĩa xã tổ chức gặp gỡ nhân ngày 27/7, lễ, tết... ông đều có mặt. Bởi với ông tham gia sinh hoạt hội được gặp đồng đội trao nhau vài câu thăm hỏi, động viên cũng giúp nhau quên đi tuổi già và nỗi đau mất mát một phần cơ thể để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ông Lập cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Hội Thương binh tình nghĩa xã như ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình của chúng tôi. Hết có ai ốm đau, gặp khó khăn, hoàn nạn đều được Hội quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời. Lúc mới thành lập Hội Thương binh tình nghĩa xã Liên Giang chỉ có 10 thương, bệnh binh tham gia. Đến nay, số hội viên đã tăng lên 57 thương, bệnh binh. Hội hoạt động trên tinh thần tương thân, tương ái, nhân lên nghĩa tình đồng đội. Hội cũng tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính

sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Ông Nguyễn Trung Liệu, Trưởng ban liên lạc Hội Thương binh tình nghĩa xã Liên Giang cho biết: Quỹ Hội do hội viên đóng góp, hiện đang duy trì là 47 triệu đồng. Tất cả hội viên khó khăn có nhu cầu đều được vay với mức 5 - 10 triệu đồng/người. Gần 30 năm qua đã có hàng chục lượt hội viên vay, 100% sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, quỹ Hội còn dùng để thăm hỏi hội viên ốm đau; phụng dưỡng hội viên, người thân hội viên khi qua đời; tổ chức gặp gỡ, trao quà cho nhân ngày 27/7 cho tất cả hội viên. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các thương bệnh binh, sự đoàn kết, giúp đỡ nhau của Hội Thương binh tình nghĩa xã mức sống của gia đình thương bệnh binh đều bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân chung của toàn xã. Gần 30 năm qua, ngôi nhà Hội Thương binh tình nghĩa xã Liên Giang luôn tràn ngập tiếng cười của các thương bệnh binh. Ở đó họ được chia sẻ cả vật chất, tinh thần, trao cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

HIẾU NGHĨA



Thương binh nặng Nguyễn Đức Lập (người ngồi giữa), xã Liên Giang thường xuyên được đồng đội đến thăm hỏi, động viên.